



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน ป.ป.ท. นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ของกรมบัญชีกลาง ลำดับที่ ๘ ,๑๐ ,๑๑ ,๑๓ - ๑๖ ,๑๘ - ๒๐ ,๒๒ ,๒๕ ,๒๗ - ๒๙ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน ป.ป.ท. และการรับสมัครดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน ป.ป.ท. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	
๒๐๐๐๑	๖๑๒๐๐๑๐๐	นายจิตรพล	อินกุนา
๒๐๐๐๒	๖๑๒๐๐๑๔๗	นายจิรพงศ์	โสสภาพล
๒๐๐๐๓	๖๑๒๐๐๑๓๒	นายวิกร	แก้วกำไร
๒๐๐๐๔	๖๑๒๐๐๐๐๑	นางสาวตรีเกียรติ	กองอัน
๒๐๐๐๕	๖๑๒๐๐๐๔๔	นางสาวอรวรรณ	ผดุงเกียรติ
๒๐๐๐๖	๖๑๒๐๐๐๗๕	นายพชฎ	ศรีพันธุ์
๒๐๐๐๗	๖๑๒๐๐๐๖๐	นายชาคริต	วิมานรัตน์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. หลักสูตรที่ใช้ในการประเมินฯ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่นๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ข. กำหนดวัน...

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเพณีฯ

- วิธีการประเพณีฯ การสัมภาษณ์ คณะเต็ม ๑๐๐ คณะ
- วันที่เข้ารับการประเพณีฯ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
- สถานที่เข้ารับการประเพณีฯ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ห้องประชุม ชั้น ๒๘ สำนักงาน ป.ป.ท.
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการประเพณีฯ

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเพณีความเหมาะสมกับตำแหน่ง ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเพณีฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเพณีฯ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฉบับนี้

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในวันที่เข้ารับการประเพณีฯ เพื่อใช้แสดงตน หากผู้ใดไม่มีบัตรดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเพณีฯ

๓. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ

ผู้ชาย : สวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาวทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า

หุ้มส้น

ผู้หญิง : แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมกระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ สวมรองเท้า

หุ้มส้นหรือรัดส้น

“หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเพณีความเหมาะสมกับตำแหน่ง แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับการประเพณีฯ สำนักงาน ป.ป.ท. จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเพณีฯ”

๔. ต้องไปถึงสถานที่ประเพณีฯ ก่อนเริ่มเวลาประเพณีฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที ผู้ใดไปถึงสถานที่ประเพณีฯ ภายหลังจากที่การประเพณีฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเพณีฯ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการประเพณีฯ ก็ได้

๕. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเพณีฯ โดยเคร่งครัด

๖. เมื่อเข้ารับการประเพณีฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่ประเพณีฯ โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเพณีฯ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังเข้ารับการประเพณีฯ อยู่

หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเพณีฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการตามประกาศฉบับนี้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเพณีฯ และสำนักงาน ป.ป.ท. อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนในการประเพณีความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตำรวจโท 

(วันพ สมจินตนากุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ